

Ga 15,12-17

15:12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

15:13 Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.

15:14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

15:16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

15:17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

CHỨNG TÁ CỦA TÌNH THƯƠNG

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

(Ga 15,12)

Suy niệm: Ki-tô giáo là đạo yêu thương, nên các Ki-tô hữu phải là những chứng nhân của tình thương ấy. Yêu thương là điều răn Chúa Giê-su đã trần trời cho các môn đệ, là tiêu chuẩn để nhận diện ai là môn đệ đích thực của Ngài. Để có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu phải sống tình yêu thương ấy cách triệt để trong đời sống mình. Vì nhờ sự thúc bách của tình yêu mà ta có thể từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ để hướng về và sống cho tha nhân. Thật thế, nếu không từ bỏ cái tôi thì ngay cả trong các việc bác ái, ta cũng có nguy cơ biến tha nhân thành phương tiện để tôn vinh chính mình. Xem ra sống điều răn yêu thương là việc không dễ dàng chút nào; có vẻ như yêu thương như Chúa yêu càng là chuyện khó có thể thực thi. Tuy nhiên, ta tin rằng Chúa Giê-su không bao giờ đặt trên vai ta một gánh nặng vượt quá sức mình. Chỉ cần ta nỗ lực không ngừng để kiện toàn và thăng hoa tình yêu ấy mỗi ngày nhờ kín múc sức mạnh từ tình yêu của Ngài.

Mời Ban: Hơn bao giờ hết, con người trong xã hội hôm nay cần tình yêu để xóa bỏ bất công, xua tan đau khổ và biến đổi văn minh thế giới trở thành nền văn minh của tình thương. Bạn có nhận ra được điều này không ?

Chia sẻ: Bạn chia sẻ về các khó khăn khi tha thứ cho một người làm hại bạn.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện cho người tôi thù ghét hay không ưa thích.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa xin dạy chúng con biết tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Nhờ đó, chúng con trở thành chứng nhân của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.*